



ประกาศกรมการศาสนา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ วธ ๐๓๐๑.๕/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานเพื่อประเมินลงในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยแจ้งเวียนสำนัก/กอง ภายในกรมการศาสนา เพื่อแจ้งข้าราชการในสังกัดผู้มีคุณสมบัติ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อประเมินลงในตำแหน่งดังกล่าวให้ส่งเอกสาร ประกอบการคัดเลือกตามที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และประกาศ อ.ก.พ.กรมการศาสนา ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน	ประเมินลงในตำแหน่ง/สังกัด
นางสาวธนพร หันกิตติกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวกัญญา แก้วคำพูน นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม	นักรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
นางสุพัตรา หะยิ้อับดุลรอมาน นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘ กลุ่มอุปถัมภ์และส่งเสริมองค์การทางศาสนา กองศาสนูปถัมภ์	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๑ กลุ่มงานเลขาธิการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียดการเสนอผลงานตามเอกสารแนบท้ายนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จำนวนเรื่องละ ๔ ชุด ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

/อนึ่ง...

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์จะทักท้วงในกรณีการจัดทำผลงาน สัตว์สวนของผลงาน รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นเท็จ ให้ดำเนินการจัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือระบุเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง และหากมีเอกสารหรือ พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ระบุให้ชัดเจนด้วย โดยให้ยื่นหนังสือทักท้วงได้ที่กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ในกรณีชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัตว์สวน ของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน และลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายมานัส ทารัตน์ใจ)
อธิบดีกรมการศาสนา

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

แบบท้ายประกาศกรมการศาสนา ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา/ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ชื่อผลงาน	แนวคิดเพื่อพัฒนางาน
นางสาวธนพร หันกิตติกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖ กลุ่มประชาชนสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๔	(๑) การส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (๒) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรม (ดำเนินการตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)	พัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นกระบวนการพัฒนาค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญา แก้วคำพูน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม	๑๖	(๑) แนวทางการประเมินค่างานเพื่อการกำหนดตำแหน่งประเภทชำนาญการ ระดับต้น เป็นระดับสูง (๒) แนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมการศาสนาเชิงกลยุทธ์	Coaching and Mentoring : จุดเริ่มต้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรกรมการศาสนาในปัจจุบันและอนาคต
นางสุพิศรา หะยัอัปดุลรอฆมาน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘ กลุ่มอุปถัมภ์และส่งเสริมองค์การทางศาสนา กองศาสนูปถัมภ์	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	๖๑	(๑) โครงการค่ายเยาวชนขสมานฉันท (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐) (๒) การจัดทำองค์ความรู้หนังสือค่ายเยาวชนขสมานฉันท	การบูรณาการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในมิติศาสนา

๗